



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง	สื่อ
1. “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” อุดรธานี พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา ส่งออกตลาด...	thailandplus.tv
2. เกษตรกรกว่า 21 จว.เฮ พาณิชย์เคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ8 สต. ส่งธกส....	matichon.co.th
3. 'พาณิชย์'เคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่ง'ธ.ก.ส.'กตปุมจ่ายเกษตรกร...	naewna.com
4. เกษตรฯขับเคลื่อนกัญชง-กัญชาจากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน6ต้น	แนวหน้า
5. กยท.ทุ่มงบ700ล.หนุนสหกรณ์แปลงใหญ่ดันมาตรการดึงน้ำยางออกจากระบบ...	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ประเด็นลึก!: 'การบ้าน' พัลวัน 'การเมือง'!?	สยามรัฐ
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสมาชิกรวมพลังจัดตั้งแปลงใหญ่ส่งโมเดล'ถั่วเหลือง'...	ไทยโพสต์
8. ยกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านเปิดแผล-'บิ๊กตู'แจง	มติชน
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: จิ้งหรีดสู้ภัยแล้ง..เพื่อใคร	ไทยรัฐ
10. ไทยโพสต์: อภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่าให้ปชช.ผิดหวัง	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ matichon.co.th

หัวข้อข่าว : เกษตรกรกว่า 21 จว.เฮ พาดินชื้นเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ8 สต. ส่งกส...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

เกษตรกรกว่า 21 จว. หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 21 กุมภาพันธ์ 2564 "เกษตรกรกว่า 21 จังหวัด หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ" 17 กุมภาพันธ์ 2564

เกษตรกรกว่า 21 จังหวัด หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ

เกษตรกรกว่า 21 จังหวัด หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ

เกษตรกรกว่า 21 จังหวัด หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ

“กรมการค้าภายใน” ได้แถลงข่าวถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรกว่า 21 จังหวัด หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ

“กรมการค้าภายใน” ได้แถลงข่าวถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรกว่า 21 จังหวัด หนีฝนเคาะส่วนต่างข้าวโพด กก.ละ 8 สต. ส่งกส.จำหน่ายหน้ามือ



เกษตรฯขับเคลื่อนกัญชง-กัญชา จากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน6ต้น

นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ให้นโยบายกับกรมวิชาการเกษตร(กวก.) ไปหารือกับคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชา หลังกฎกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์จะได้แนวปฏิบัติออกมาเพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะปลูกรับทราบภายใต้การกำกับของ อย.และมีกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เลี้ยงทางด้านวิชาการ

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติประกอบด้วย

1. การนำเข้าเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จะเร่งดำเนินการประกาศให้เมล็ดพันธุ์กัญชาและกัญชงเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยระหว่างรอประกาศ จะใช้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของอย. ไปพรากก่อน เมื่อมีประกาศแล้ว ให้ส่งหน่วยงานบูรณาการในการรับรองใบอนุญาต 2. การขออนุญาตปลูกเป็นของอย. ซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาและรวบรวมรายชื่อผู้ปลูก

และหลักฐานการขึ้นให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯดูแล ตั้งแต่เตรียมแปลง ตามเก็บเกี่ยว และส่งผลตรวจประเมินความสามารถของผู้ปลูกให้ชย. และกระทรวงเกษตรฯจะร่วมตรวจสอบการนำเข้าการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย ควบคุมการผลิตต้นกล้าและคุณภาพต้นกล้าเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามสายพันธุ์ 3.ทดสอบคุณภาพของกัญชาและกัญชง ผู้ปลูกและผู้ซื้อสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเบื้องต้นได้เอง และกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้เอกชนตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้การบริการประชาชนทั่วถึง 4.การซื้อ-ขายกัญชาและกัญชง จะเป็นการซื้อ-ขายโดยตรงหรือระบบ contract farming ระหว่างผู้ซื้อและผู้ปลูก รวมถึงตั้งตลาดกลางกัญชาตลาดกลางกัญชง เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขายที่มีกำหนดมาตรฐานสินค้า กำหนดราคากลางและการซื้อขายเป็นธรรมโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง

กยท.ทุ่มงบ700ล.หนุนสหกรณ์แปลงใหญ่ ต้นมาตรการดึงน้ำยางออกจากกระบะ2แสนตัน

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการ 18,095 ราย พื้นที่สวนยางจำนวนกว่า 270,000 ไร่ มุ่งพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางผู้การเป็น Smart Farmer ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต / การเพิ่มผลผลิต / การพัฒนาคุณภาพ / การตลาด / การบริหารจัดการ โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทั้งนี้ มีการกำหนดเป้าหมายให้มีโรงงานแปรรูปยางพาราครอบคลุมพื้นที่ทุกเขตของ กยท. ทั้ง 7 เขต วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี ล่าสุด (4 ก.พ.64) คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราให้สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานน้ำยางข้นของสถาบันเกษตรกรโรงงานเดียวที่รับซื้อน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้น โดย กยท. สนับสนุนเงินอุดหนุนจากมาตรา 49(3) วงเงินกว่า 31 ล้านบาท

เพื่อใช้ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต โดยหลังจากปรับปรุงโรงงานจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นจากเดิม 3 เท่าต่อวัน สามารถรองรับน้ำยางสดจากเกษตรกรในภูมิภาคได้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะรับซื้อน้ำยางสดในราคานำตลาด เพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้นเก็บไว้ชะลอขายได้ ถือเป็นอีกวิธีบริหารจัดการน้ำยางสดอีกรูปแบบหนึ่งในช่วงที่สถานการณ์ยังมีความผันผวน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า กยท. พยายามกระตุ้นการดึงน้ำยางสดออกจากตลาด โดยดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำยางสด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชะลอการขาย เก็บรวบรวมน้ำยางสดไว้ รอจังหวะที่ตลาดมีความต้องการ เช่น ในฤดูปิดกรีตที่ราคาอย่างสูงขึ้น หรืออยู่ในระดับราคาที่สถาบันเกษตรกรเห็นว่าเหมาะสมแล้วนำออกมาขาย ซึ่ง กยท. จัดหาอุปกรณ์แท็งก์เก็บน้ำยางสดพร้อมสารเคมี เพื่อยืดระยะเวลาเก็บรักษา น้ำยางสดให้คงคุณภาพไว้ได้ 2 เดือน และสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนซื้อน้ำยางสดมาจัดเก็บตามมาตรการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายสามารถดึงน้ำยางออกจากตลาดได้กว่า 200,000 ตัน



‘การบ้าน’ พัลวัน ‘การเมือง’!?



เมื่อศึกสำคัญมาถึง และยัง “เข้าทาง” พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรคที่จะได้ใช้เวลา 4 วัน 4 คืน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด้วยกันถึง “10 รัฐมนตรี”

ประเดิมกันที่ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งคาดว่า ฝ่ายค้านจะใช้เวลาไปกับการซักฟอก “หัวหน้ารัฐบาล” มากกว่าใครเพื่อน และคาดว่าจะปิดท้ายกันที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในครั้งที่แล้วปรากฏว่า ร.อ.ธรรมนัส โดน ส.ส.พรรคก้าวไกล “ถล่มหนัก” ก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะเตรียมเอกสารมาชี้แจง ทั้งในที่ประชุมสภา และเผยแพร่กับสื่อมวลชน จนมีเสียงสะพัดว่า ร.อ.ธรรมนัส รู้ข้อสอบได้อย่างไรกันมาแล้ว

ศึกในสภาคือวาระร้อนที่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเผชิญ เสมือนเป็น “พิธีกรรม” ที่จัดขึ้นซึ่ง ดูเหมือนว่า บิ๊กทหารที่แปรเปลี่ยนมาสู่รัฐมนตรี ก็เริ่มคุ้นชินและ “รับมือ” จนเรียกว่า “รู้ทาง” วิถีนักการเมืองกันเสียแล้ว

แต่ที่น่าหนักใจ และไม่อาจวางใจคือการเคลื่อนไหวของ “มือบราหฺมร” เมื่อล่าสุด “รุ่ง” บัณฑิตยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม โพสต์เชิญชวนมวลชนให้ไปร่วมตัวชุมนุมใหญ่กันที่ 5 จุดสำคัญๆ ใน กทม. ได้แก่ 1.ศาลรัฐธรรมนูญ 2.กระทรวงยุติธรรม 3.ศาลอาญารัฐฯ 4.สำนัก

งานตำรวจแห่งชาติ และ 5.สำนักนายกรัฐมนตรี

สอดคล้องกับการรายงานของ “เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ” หรือ สมช. จาก “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ได้รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า จะมีการจัดชุมนุมขนาดเล็กทั่ว กทม. โดยในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจจะจัดชุมนุมต่อเนื่อง

โดยจับตา 3 จุดสำคัญคือทำเนียบฯ รัฐบาลและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประเมินว่า ความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภา จะเข้มข้นขึ้น ฝ่ายค้านจะเน้นสร้างกระแสสังคมเน้นเรื่องที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดีย จะสร้างกระแสเรื่องมาตรา 112 เรื่องการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล แสงผลประโยชน์จากสถานการณ์ในเมียนมาโดยสอดคล้องเรื่องการเมืองไทยไปด้วย



หมายความว่า การเปิดเกมบุกจาก “6พรรคฝ่ายค้าน” จะเข้าไปในลักษณะ “คู่ขนาน” ไปกับ “มือบรุษกร” นอกสภา “ชนวนร้อน” จะถูกจุดขึ้นทั้งใน และนอกสภา โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างรับ ไม้ ส่งไม้ ล้อมกรอบรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ ในเวลาเดียวกัน

แน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ย่อม เป็นไปได้ทั้ง บวกและลบ ต่อรัฐบาลและ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พรรคร่วมรัฐบาล” ด้วยกันเองว่า เมื่อถึงคราวคับขันเช่นนี้ จะช่วยกัน “พายเรือ” หรือไม่ และอย่างไร เพราะอย่าลืมว่า สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ “ย้ำ” อยู่หลายครั้ง คือการพูดถึงการเป็น น้าหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้ทุกพรรคไม่ว่า จะมีรัฐมนตรีของพรรคตัวเองโดนยื่น

อภิปรายหรือไม่ ก็ต้องชวนกันทุกทาง เมื่อวันนี้ ทั้ง “การบ้าน” คือการ เร่งแก้ไข ให้ความช่วยเหลือและเยียวยา พี่น้องประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ แล้วยังโดน “พิษโควิด-19” มากระ หนักซ้ำให้ลุล่วงตอบสนองความต้องการ ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้ว ทางด้าน “การเมือง” ทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกัน ยิ่งเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เล่นตั้งท้าย สะกิดเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกคน จากทุก พรรคในรัฐบาล เอาไว้อย่างน่าคิดในการ ประชุม ครม. ล่าสุดว่า

“ขอความร่วมมือทุกท่านทำทั้งการ บ้านและการเมือง การเมืองคือ ดูแล ประชาชนให้ดี ผมจะพิจารณาเป็นราย

พรรคไปถ้ามีปัญหา”

นั่นหมายความว่า คีอกภิปราย 4 วัน 4 คืนรอบนี้ ยังถือเป็นการ “ทดสอบ” เพื่อที่จะประเมินกันต่อไปว่าควรจะมีการ “ปรับ ครม.” เพื่อ “เช็กบิล” ตามมาหรือไม่ หากเกิดรายการ “แทงข้างหลัง” กัน เอง !?

🗨️ ทีมข่าวคิดลึก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสมาชิกรวมพลังจัดตั้งแปลงใหญ่ ส้มโอผลไม้สองโมเดล ‘ถั่วเหลืองเชียงใหม่-มะพร้าวน้ำหอมวัดเพลง’

แม้การรวมตัวสมาชิกเพื่อจัดตั้งสหกรณ์จะทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องการผลิต แต่การรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ดูเหมือนจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่า เพราะจะทำให้มีการวางแผนบริหารจัดการง่ายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการหาตลาดจำหน่ายผลผลิตผ่านทางผู้จัดการแปลง

“การรวมเป็นสหกรณ์ทำให้เกิดพลังในเรื่องของการผลิตของเกษตรกร อย่างที่เราได้เรียนรู้กันตั้งแต่แรกว่าเกษตรกรไทยเราต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคุย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แนะนำให้เกษตรกรรวมตัวกันผลิตเป็นลักษณะแปลงใหญ่ ก็คือใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน มีผู้จัดการแปลง ดูแลแปลง วางแผนเรื่องการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จนถึงการจัดจำหน่าย”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแปลงใหญ่สหกรณ์ที่ผ่านการรวมตัวกันของเกษตรกรตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ในการรวมแปลงที่อยู่ใกล้กันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มแปลงใหญ่เหล่านี้จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ขึ้นมา เพื่อที่จะให้เขาได้มีอำนาจในเรื่องของการต่อรองในการที่จะบริหารจัดการ ช่วยกัน และเป็นแปลงใหญ่ให้กับแปลงใหญ่ รวมถึงเอาทรัพยากรต่างๆ ที่มี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร รถไถ การบริหารจัดการน้ำต่างๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยกตัวอย่างแปลงใหญ่สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ อย่างเช่น แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเหลืองที่ จ.เชียงใหม่ ที่วันนี้มีความพร้อมทั้งวัตถุดิบถั่วเหลือง ทั้งเรื่องของวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ไตรนา รถไถ รถพรวนดิน ที่กรมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็จะนำลงไปสู่แปลงใหญ่ ทั้งนี้เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร รวมถึงการหาตลาดจำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดเกษตรกรที่เป็นธรรม จากแหล่งผลิตถึงโรงงานโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

“มีบริษัทต่างๆ ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับการผลิตถั่วเหลือง เอาถั่วเหลืองไปเป็นอาหารมารวมรวมกับซื้อผลผลิตกันไป และก็มีการตกลงราคากันตั้งแต่ต้นน้ำว่ารับซื้อกันที่ราคาเท่าไร ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การผลิตของเขาก็มี



ประสิทธิภาพขึ้น และดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีไปด้วย” วิศิษฐ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประมาณ 500 กลุ่ม จากกว่า 490 สหกรณ์ที่รวมกันเข้ามาเป็นแปลงใหญ่ที่อยู่ในระบบสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งพืชและสัตว์ อย่างเช่น แปลงใหญ่แพะแปลงใหญ่โคเนื้อ โคนม ส่วนพืชก็มีหลากหลาย นอกจากถั่วเหลืองแล้วก็มียางพาราและผลไม้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พยายามส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มแปลงใหญ่เหล่านี้เข้ามาเป็นสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่มีแปลงใหญ่ที่ไม่ยอมเข้ามา เพราะเขาอาจจะคิดว่าเป็นความยุ่งยากในการบริหารจัดการ แต่เราพยายามที่จะบอกเขาว่า เมื่อเข้ามาแล้วจะมีการสอนเรื่องการบริหารจัดการ การรวมกลุ่มให้มีพลัง ไม่ใช่ว่าได้อุปกรณ์เครื่องมือจากรัฐไปแล้ว หลังจากนั้นไม่มีการดูแล จะเป็นความสูญเสียเปล่าของภาครัฐ ของงบประมาณที่เราลงไปให้กลุ่มแปลงใหญ่เหล่านี้

“เราจึงอยากให้เขารวมตัวเป็นสหกรณ์และจดทะเบียน มีระบบการตรวจสอบที่แน่นอน มีการตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือภาคเอกชนที่เข้าไปส่งเสริมแปลงใหญ่ให้ได้ผล ไม่ใช่

ว่าเฉพาะของกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเดียว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนที่ต้องการผลผลิตเข้าสู่ระบบของเขา เขาก็สามารถที่จะมาส่งเสริมตรงนี้ได้” วิศิษฐ์กล่าวเชิญชวน ทั้งนี้เมื่อเขาสามารถรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้เป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ หรือนิติบุคคลในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรได้สำเร็จก็จะสร้างพลังให้กับแปลงใหญ่

สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ภายใต้การนำของ “สมเกียรติ ประพศุทธิกิจ” ประธานเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมวัดเพลง บอกเล่าถึงที่มาของการยกระดับแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม และนำมาสู่การเป็นสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแปลงใหญ่สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จจนส่งออกผลผลิตไปจำหน่ายทั่วโลก เขายอมรับว่าจุดดีของแปลงใหญ่ นอกจากรวมแปลงแล้วยังเป็นการรวมคนด้วย ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ที่สำคัญยังได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเต็มที่

“คนนี้มีความรู้ดี คนนี้มีความรู้หน่อย มาร่วมประชุม ร่วมอบรม มาแลกเปลี่ยนความรู้ จากที่เราไม่รู้อะไร ก็รู้ในเรื่องของการเก็บมะพร้าว และรัฐบาลก็เข้ามา

ดูแลช่วยเหลือ มีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ และเราก็สามารถต่อรองสินค้ากับบริษัทได้ จากเดิมเราไม่สามารถต่อรองได้" ประธานเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอมได้ชี้ให้เห็นข้อดีของแปลงใหญ่

สมเกียรติยอมรับว่า หลังจากหันมาทำเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ ทั้งแหล่งเงินทุน เครื่องมือจักรกลต่างๆ ในการนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้อยู่ตลอดเวลา

"หลังเข้าร่วมแปลงใหญ่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากหน่วยงานที่ให้ความรู้ จากเมื่อก่อนมะพร้าวใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ใส่ครั้งละ 2 กิโลต่อต้น วันนี้ใส่ไม่เกินโลครึ่งต่อต้น ทำให้ลดต้นทุนได้ระดับหนึ่ง" เขาเผยข้อมูล และยอมรับว่าคนที่ยังไม่กล้าก้าวมาอยู่จุดนี้ก็ไม่เชื่อ แต่หากคนที่ก้าวมาอยู่จุดนี้แล้วจะพบว่าได้รับผลประโยชน์จากหน่วยราชการได้รับประโยชน์มากๆ จากการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว น้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ที่ตั้งในพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าว ที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางให้สหกรณ์พัฒนาแนวทางในเรื่องของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยพยายามเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการรวมกันซื้อ-รวมกันขาย

โดยเฉพาะการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ใช้ในแปลงมะพร้าวของสมาชิกสหกรณ์ได้รวมเป็นกลุ่มแปรรูปมะพร้าว ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้มีการแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ชมขั้วทูลามในมะพร้าวอ่อน ซึ่งขายส่งและขายปลีกเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ในขณะที่สหกรณ์มีการเพาะพันธุ์มะพร้าวจำหน่ายในราคาต้นละ 85 บาท โดยผลิตจากต้นแม่พันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี จึงมีคุณภาพและสายพันธุ์ที่แท้ 100%

และที่สำคัญมีจุดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพของสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมกันจับ ที่ให้น้ำมะพร้าวที่มีความหอม หวาน รสชาติดี ลูกโต ในขณะที่พันธุ์มะพร้าวที่สหกรณ์นำมาจำหน่าย ได้จากการรวบรวมมะพร้าวจากต้นแม่พันธุ์อายุมากกว่า 30 ปี ซึ่งสหกรณ์รับประกันในเรื่องคุณภาพและราคากับสมาชิก.

ยกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านเปิดแผล-‘บิ๊กตุ๋’แจง

หมายเหตุ - ส่วนหนึ่งของการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมฝ่ายค้าน และการชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 10 คน ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย

ข อภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมและผู้ถูกอภิปรายทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน จบมาจากสถาบันเดียวกัน ถ้าไม่ลาหีสวรรค์จริงๆ คงไม่แตะ แต่ตลอดระยะเวลาที่บริหารประเทศมาติดต่อกัน 7 ปี ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ไม่ว่าจะในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การทหาร ล้มเหลวไปหมด ทั้ง 3 คนมีพฤติกรรมฉ้อฉล ทำเพื่อประโยชน์ของตน และพวกพ้องในการแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ด้วยการสมคบคิดกับเจ้าของบ่อนการพนัน และปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายในหลายพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19



สำหรับบ่อนการพนัน นายกาพูดว่า 100 นายกาทำไม่ได้ ใครจะเก่งกาจสามารถแต่ไหนก็ทำไม่ได้ทั้งนั้น เรื่องบ่อนการพนันถ้าเทียบกับปัญหาของประเทศชาติแล้วเป็นปัญหาเล็กน้อยทีเดียว อย่างไรก็ตาม นายกาเลย ข้าราชการตำรวจก็สามารถทำได้ แต่นายกกลับทำไม่ได้แล้วปัญหาต่างๆ จะมีปัญหาอะไร ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แล้วพูดว่าปราบบ่อนไม่ได้แบบนี้รับได้ เพราะไม่มีหน้าที่ แต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธาน

ก.ตร. มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลขึ้นไป เอ่ยปากว่าทำไม่ได้ แล้วประเทศอื่นเขาจะมองอย่างไร นายกาที่มีวุฒิภาวะ มีความรู้ความสามารถ หรือไม่ แต่บ่อนการพนันแค่นี้หมดปัญญาที่จะปราบ ถึงกลับกล่าวพูดว่า 100 นายกาทำไม่ได้ ถ้าท่านพูดคนเดียวว่า ผมทำไม่ได้ครับเรื่องบ่อน จะแคบเข้ามา แต่การที่บอกว่า 100 นายกาทำไม่ได้ เป็นการดูถูกภูมิปัญญาของนายกา คนอื่นด้วย ไม่รู้ว่าท่านพูดคำนี้ออกมาได้อย่างไร และการจับบ่อน ตำรวจยศไหนก็จับได้

ขอบคุณนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นคนเปิดโปงคนแรกว่ามีบ่อนการพนันรายใหญ่อยู่ที่สีลม ตอนนั้น พล.อ.ประยุทธ์บอกว่าถ้ามีก็แจ้งมาจะไปจับกุม หลังจากนั้นบ่อนก็ย้ายมาอยู่พระราม 3 เปิดยาวมาจนเป็นข่าวใหญ่โต แต่ พล.อ.ประวิตรยืนยันว่าไม่มีบ่อนเพราะดูแลอยู่ สุดท้าย พล.ต.ท. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ผู้รับผิดชอบพื้นที่ กทม.ทนกระแสสังคมไม่ไหว เพราะหลังจากวันเกิดเหตุมีการฆ่ากันตายในบ่อน คนตายเป็นนายตำรวจระดับสารวัตร มีการขย่ายอุปกรณ์การเล่น ในที่สุดความปรากฏออกมา จน ผบช.น.ต้องออกมายอมรับว่ามีบ่อนจริง มีการฆ่ากันตายจริง แต่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง และในฐานะที่นายกาเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ไม่เคยสั่งการใดๆ ทั้งสิ้น ผบช.น.ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อถึงเดือนกันยายนที่ต้องมีการแต่งตั้ง โยกย้าย แต่ปรากฏว่ายังอยู่ในตำแหน่งตามเดิม หมายความว่า คนที่คุมบ่อน มีผลประโยชน์จากบ่อนการพนันได้รับการปกป้อง คุ้มครองอย่างดี ทำให้คนสงสัยว่านายกาได้รับผลประโยชน์จากบ่อน จึงไม่ยอมดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ระบุว่า พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปกติข้าราชการจะเกษียณ 30 กันยายน 2562 แต่ พล.ต.ท.จิตติลาออกไปเป็น ส.ว.ตามที่ตกลงกับนายกา และเป็นไปตามนั้น จึงสอบถามนายกาไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว. แต่มี พล.อ.ประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์เข้าไปแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ส.ว.หรือไม่ เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ท

กอย่างสามารถเปิดเผยได้ และการจะกล่าวอ้างใครถูกใครผิด ขอให้ไปฟ้องตามกระบวนการยุติธรรม การพูดในลักษณะเช่นนี้เกิดมีผลกระทบต่อหลายคนและหลายพรรคการเมือง

ส่วนที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. อภิปรายหาว่าเป็น 1 ใน 7 รัฐมนตรีที่ไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินว่า การแสดงบัญชีทรัพย์สิน ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นรอบที่สองแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับว่า ป.ป.ช.จะเปิดเผยเมื่อไหร่

ส่วนประเด็นกล่าวหาที่บอกว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด และคลิปที่นำมาเปิดเพื่อกล่าวหาว่า ก็เป็นเพียงข้อมูลดิบ ดังนั้นจึงต้องไปหาพยานหลักฐาน พยานบุคคลมา การนำข้อมูลมาจากสื่อมวลชน จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่รู้ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง

ส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบ่อนการพนัน แล้วทำให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ยืนยันว่าผมได้กระทำตรงกันข้ามกับที่มีการกล่าวหาโดยสิ้นเชิง ผมไม่นิยมชมชอบการพนันขั้นต่อ เพราะขัดต่อศีลธรรมอันดี ขัดตามหลักศาสนา และเป็นที่ต้องห้ามของกฎหมาย การตกเป็นทาสพนันจะทำให้เกิดความเสี่ยงและความเสื่อม

ผมได้สั่งการให้ตำรวจกำกับและติดตามเกี่ยวกับบ่อนมาโดยตลอด ให้มีการเข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีการเล่นการพนัน เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนมั่วเมามในการพนัน ถ้าจับได้ว่ามีการเล่นพนันที่ไหน เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะต้องรับผิดชอบ หากตรวจ



สอบพบและมีความเกี่ยวข้องจริง ต้องได้รับการลงโทษอย่างหนัก ผมเชื่อมั่นว่าทุกรัฐบาลต่างมีนโยบายในการกวาดล้างบ่อนการพนันเช่นกัน วันนี้ลูกน้องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ก็เติบโตอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชื่อว่าเขาใช้วิธีการที่ได้เรียนรู้มาดำเนินการปราบปรามในปัจจุบัน เหมือนที่สอนน้อง

ผมไม่มีผลประโยชน์อะไร อย่างอ้างว่าผมมีผลประโยชน์ อย่างหมิ่นประมาทกันและกัน ในส่วนตรงนี้ถ้า

ผมไม่เอาจริง ผมจะตั้งกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำไม ผมยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้เข้มงวดกับการกวาดล้างการพนันทุกรูปแบบทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ไม่มีการปล่อยปละละเลยตามที่มีการกล่าวหา เงินชู้ๆ ผมไม่รับ รับแต่สิทธิประโยชน์ของผมตามกฎหมายเท่านั้น ทุกท่านก็รู้โดยเฉพาะ ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ เพราะพวกท่านก็เป็นข้าราชการการเมืองเหมือนกัน ถ้าท่านรู้ว่ามีการรับเงินจากทางอื่น ท่านต้องแจ้งความ

สิ่งที่ฝ่ายค้านพูดว่า มีนายกร้อยคนก็ปราบไม่ได้ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถูกปิด และเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตัดต่อคำพูดของผม รู้สึกคิดถึงสภาแห่งนี้ ไม่ได้หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้น แต่ยังเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำที่เราสองฝ่ายจะได้ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเรา แม้ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรก็ตาม ผมก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง และขอฝากไปถึงประชาชนให้ฟังการอภิปรายครั้งนี้ด้วย และคิดแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตัดสินใจด้วยตนเอง

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ส.ส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน

วันนี้ เป็นวันที่มีความสำคัญ เพราะจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะเป็นวันเริ่มต้นนับถอยหลังไปสู่จุดจบของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 4-5 วันนับจากนี้ไป การอภิปรายไม่ไว้วางใจของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเปิดเผยความไร้ประสิทธิภาพ ขลาดเขลา มาปัญญาของผู้บริหารประเทศอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเปิดโปงการทุจริตฉ้อฉลของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะ และจะเปิดหน้ากากของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทำร้ายประเทศชาติบ้านทอนประชาธิปไตย และคุกคามเสรีภาพของประชาชน ตลอดระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศนี้ ทั้งในฐานะหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหาร และในฐานะนายกฯจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบเพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ และพวกพ้อง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญยิ่งกว่ารัฐบาลใดๆ ในรอบ 8 ทศวรรษ

ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ ธุรกิจใหญ่น้อย ล้มละลายทั่วทุกหัวระแหง ยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่ผ่านมาประชาชนมีความทุกข์ยากอย่างถึงที่สุด อึดอัดคับข้องใจในชะตากรรมที่ต้องใช้ชีวิต ภายใต้การบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์มากที่สุด และสุดท้าย ต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองมากที่สุด



ผู้ชายคนหนึ่งสิ้นหวังในชีวิตเพราะตกงาน จึงพาบุตรสาวตัวน้อยพเนจรไปพึ่งพาวัดธรรมนิยาม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และเมื่อทุกข์ที่สุดจนสุดจะทนทน ในวันที่ 19 เมษายน 2563 เขาตัดสินใจโดดน้ำเพื่อหนีไปให้พ้นจากชีวิตที่มีดมน แต่ยังไม่เศร้าใจ เมื่อบุตรสาววัย 5 ขวบร้องว่า "พ่ออย่าทิ้งหนู" แล้วกระโดดน้ำตามพ่อของเธอลงไป ในที่สุดจมน้ำตายทั้งพ่อลูก

ผมอยากจริงๆ ว่าในใจ พล.อ.ประยุทธ์ รู้สึกอย่างไร สะเทือนใจไปด้วยหรือไม่ ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ทุกข์ยากเช่นนี้ เขาอนหลับในในแต่ละคืนได้อย่างไร เขายังยิ้มแย้มสำเร็จสำราญได้อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้เมื่อเกือบ 7 ปีที่แล้วว่าจะคืนความสุขมาให้ประชาชน แทนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เขากลับเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง แทนที่จะแสวงหาทางออกในทุกปัญหา เขากลับตีโพยตีพาย เห็นปัญหาในทุกทางออก แทนที่จะคิดแก้ ทำแก้ ดังเช่นที่เขาเคยโอ้อวดว่า การบริหารประเทศไม่เห็นยากเลย กลับบริหารประเทศแบบคิดไป ทำไป ไม่มีการวางแผน ไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม กลับไปกลับ มา และโยนความผิดให้ประชาชน ทำให้เมื่อเผชิญวิกฤตอย่างโรคโควิด-19 ประชาชนจึงทุกข์แสนสาหัส ธุรกิจใหญ่น้อยจึงทยอยล้มลง แม้ธุรกิจที่ยืนหยัดด้านทุกวิกฤตมาได้หลายสิบปี ก็ต้องปิดกิจการในยุคของ พล.อ.ประยุทธ์

พล.อ.ประยุทธ์ล้มไปว่าประชาชน 67 ล้าน

คนจ่ายเงินเดือนให้เขามาทำงาน เพื่อให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น ประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยประชาชน มากกว่าห่วงการรักษำนาจของตนเอง ประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรี ที่ทำสิ่งที่ถูกต้อง มากกว่า นายกรัฐมนตรีที่สนใจแต่ความนิยมในโพลที่บรรดาล้าล้อบริวารเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้นำ ไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติได้แต่อดอ้างไปวันๆ ว่า ตนซื่อสัตย์ แต่กลับนั่งดูตาย วางเฉยให้พวกพ้องและบริวารทุจริตฉ้อฉล รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จึงเป็นได้เพียง "รัฐบาลประสิทธ์" ที่กัดกร่อนอนาคตของประเทศและกลืนกินความฝันของประชาชน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน วันนี้เรามาประชุมร่วมกันในที่นี้ เพื่อร่วมกันยืนยันให้ประชาชนได้ประจักษ์ว่าการเมืองในระบบรัฐสภา ยังเป็นที่พึงหวังให้กับประชาชนได้

ดังนั้น เราต้องร่วมสร้าง การเมืองแห่งความหวัง เราจะประกาศศักดิ์ศรีของนักการเมืองที่รักประเทศชาติ รักประชาชน ว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างองอาจ ไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจอูญอูญธรรม และไม่หวั่นไหวต่อผลประโยชน์ใดๆ

ส.ส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะอภิปรายคนแล้วคนเล่าไม่หยุดยั้ง เพื่อแสดงหลักฐานอย่างแจ่มชัดว่า เราไม่อาจยินยอมให้ พล.อ.ประยุทธ์ยังทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป แล้วอดูตั้งให้ชีวิตประชาชนจมดิ่งสู่ความทุกข์หนักยิ่งกว่านี้อีก เราเชื่อมั่นว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างไปทุกแห่งหน เพื่อไล่ความมืดมนที่ พล.อ.ประยุทธ์สร้างไว้มาเกือบ 7 ปี และเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า จากแม่สายถึงเบตง จากแม่สะเรียงถึงศรีเมืองใหม่ว่า เราต้องมีความหวังอยู่เสมอ เพราะจุดจบของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กำลังมาถึงในไม่ช้า



จิ้งหรีดสู้ภัยแล้ง..เพื่อใคร

แมลงแหล่งอาหารโปรตีนแห่งอนาคต ทดแทนเนื้อสัตว์ จากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...ทุกฝ่ายทั้งรัฐ เอกชนต่างโฟกัสไปที่ “จิ้งหรีด”

จนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หยิบยกมาเป็นอีกนโยบายสร้างรายได้ให้เกษตรกร ล่าสุดถูกนำมาเป็นอีกทางเลือกในการต่อสู้กับภัยแล้ง

เน้นส่งเสริมอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้สู้ภัยแล้งผลักดันให้เกิดโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าและการส่งออก โดยอาศัยเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานเข้ามาช่วย

แต่พัฒนาให้ร่วมสมัยเข้ากับยุคดิจิทัล จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ นำผลงานวิจัย “นวัตกรรมการผลิต Insect-based functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์แบบครบวงจร ด้วย



ระบบ Modern insect farming และ Zero-waste process” มาใช้ประโยชน์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครสวรรค์มีความพร้อมด้านทีมผู้เชี่ยวชาญ

ชาวนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ มีศักยภาพต่อยอดการใช้ประโยชน์ มีเครื่องจักรแปรรูป โดยเฉพาะการแปรรูปผงโปรตีนจากจิ้งหรีดคุณภาพสูงที่ได้ราคาค่อนข้างดีกำลังเป็นที่นิยมของต่างประเทศ

มีโครงการนำร่องที่สุพรรณบุรีด้วยเหตุผลมีเกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาการขาดแคลนรายได้ในช่วงหน้าแล้งมานาน

สำหรับคำถามแล้วเกษตรกรจะทำได้หรือไม่ แต่ไม่น่าห่วง เพราะทางกระทรวงพร้อมให้การสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้รวมทั้งจัดสรรอุปกรณ์การเลี้ยงอาหารเลี้ยงต้นทุนต่ำ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

ที่สำคัญไม่ต้องกลัวเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขาย เพราะมีการประกันราคาให้

แต่ประเด็นที่สังคมอยากตั้งข้อสงสัยใครรู้...อ้างเหตุผล เพื่อช่วยเกษตรกรมีอาชีพสู้ภัยแล้งแต่เหตุไหนถึงต้องเป็นสุพรรณบุรีเพราะถือเป็นจังหวัดที่มีระบบชลประทานดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

ถ้าบอกภัยแล้ง ใครก็รู้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะเหมาะสมที่สุด...ไปๆมาๆ จิ้งหรีดสู้แล้ง เพื่อใครและอะไรกันแน่???

ส-ลา-เท

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่าให้ปชช.ผิดหวัง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคำขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6.นายณัฐพล ติ่งสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 8.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 9.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 10.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แม้ช่วงแรกในการพิจารณาคำขอเปิดเรื่องขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เน้นย้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ทุกคนที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งไม่ได้มาง่ายๆ ท่านทั้งหลายมีวุฒิกว่ไม่เท่ากัน ประชาชนกำลังจับตามองใครประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม แม้ประธานคุมไม่ได้ แต่ประชาชนคุมได้ ถ้าเราเข้าใจข้อบังคับการประชุมก็จะลดการประท้วงได้ในระดับหนึ่ง” แต่แค่เริ่มต้นในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีรายแรกที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในประเด็นข้อกล่าวหาบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทูจริต ปลอมปลละเลยให้มีการทุจริต ปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้อง ไร้รักภักดีในการเงินการคลังของรัฐ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ และทำลายผู้เห็นต่าง ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน และแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ก็ปรากฏว่าตลอดทั้งวันในการอภิปรายมีการประท้วงชิงไหวชิงพริบทางการเมืองวุ่นวายกันไปหมด

ทั้งที่หากย้อนไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเชื่อมั่น 3 ปี. ผ่านกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,730 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.9 คาดหวังต่อข้อมูลของฝ่ายค้าน แน่น นำเชื่อถือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 9.1 ไม่คาดหวัง นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.2 ระบุ พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลทำงานมีปัญหาจริงตามที่ฝ่ายค้านตั้งโจทย์ ในขณะที่ร้อยละ 9.8 ระบุ ไม่ได้มีปัญหาในการทำงาน ที่น่าสนใจคือร้อยละ 99.3 ระบุ หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องการให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ ที่สำคัญส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ชาติ และร้อยละ 93.0 ระบุ ต้นเหตุอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย ทุจริตขวนขวายงานเกื้อน บ่อนพ่น ยาเสพติด และอื่นๆ

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จากวันแรกจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ยังเหลือเวลาอีกหลายวัน และเหลือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีอีกหลายคน หากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีจุดประสงค์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารประเทศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อประชาชนและบ้านเมือง ก็ควรที่จะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนที่อยากจะเห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการชี้แจงข้อกล่าวหาในครั้งนี้อย่างชัดเจนข้อเท็จจริง ไม่ใช่เล่นเกมทางการเมือง.